

Kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh đợt 2-9 ở Hải Phòng

Vũ Phái

(Ban tổ chức Thành uỷ Hải Phòng)

Vừa qua, đảng bộ Hải Phòng đã kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh đợt 2-9. Toàn đảng bộ kết nạp được 129 đảng viên mới hiện đang công tác trong 40 xã, 31 xí nghiệp, 7 cơ sở thương nghiệp và 15 cơ quan, bệnh viện, trường học, hợp tác xã thủ công và đơn vị vũ trang. Trong đó có những đảng bộ đạt được kết quả khá về chất lượng. Huyện Thủy Nguyên kết nạp được 19 đảng viên mới, huyện An hải: 12, đảng bộ Sở công an: 5, đảng bộ khu phố Ngô Quyền: 5, đảng bộ ngành giao thông vận tải địa phương: 5.

Số đảng viên mới được kết nạp trong đợt này đều có đủ tiêu chuẩn, có chất lượng tốt, được lựa chọn và kiểm tra, xem xét kỹ, được tập thể các cấp uỷ xét duyệt và có lấy ý kiến nhận xét của quần chúng. Đảng viên mới là những người giác ngộ tiên tiến nhất trong quần chúng ở từng cơ sở, từng địa phương. Họ có nhiệt tình cách mạng cao, hiểu biết, giác ngộ về Đảng và giai cấp thể hiện rõ được ý chí phấn đấu vươn lên, đi đầu trong ba cuộc cách mạng.

28% số đảng viên mới là công nhân, trong đó, bốn là công nhân hai đời trở lên, 30 là công nhân đã ở trong nghề từ năm đến chín năm và bốn là công nhân đã ở trong nghề trên 10 năm. Số người có trình độ kỹ thuật cũng khá đông, tính từ công nhân có trình độ kỹ thuật bậc bốn, trình độ sơ học đến đại học, chiếm 25% tổng số đảng viên mới. Trong số đảng viên mới, có trên 85% là đoàn viên thanh niên lao động Hồ Chí Minh; 77% là những người đang trực tiếp sản xuất, phục vụ chiến đấu hoặc chiến đấu.

Dưới đây, chúng tôi tạm rút ra một số kinh nghiệm để vận dụng cho các đợt phát triển Đảng sau này.

1- Cần nhận thức đầy đủ và giải quyết tốt mối quan hệ giữa chất lượng và số lượng

Các đợt kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh phải bảo đảm đưa vào Đảng những người tiên tiến và giác ngộ nhất trong quần chúng; phải lấy chất lượng làm chính, đồng thời đạt được một số lượng nhất định, theo yêu cầu tăng cường sức chiến đấu và sự lãnh đạo của Đảng. Do nhận thức rõ ý nghĩa đó, vừa qua, nhiều đảng bộ đã chủ động, tích cực, làm các công tác chuẩn bị, đồng thời, tập trung chọn lựa, bồi dưỡng kiểm tra, xem xét kỹ các đối tượng, kết nạp vào Đảng, nên đã đạt được kết quả tốt cả về chất lượng và số lượng.

Nhưng vẫn còn một số đảng bộ có tư tưởng ngại khó, sợ trách nhiệm, vin vào những khó khăn khách quan, không thật sự chỉ đạo tích cực, thường xuyên công tác phát triển Đảng, nên sắp đến ngày kết nạp đảng viên mới vội vàng, làm gấp một số việc về thủ tục, kết quả đạt được không tốt. Qua báo cáo của các cơ sở, số người được dự định đưa ra duyệt về kết nạp trong đợt này của toàn Thành là 379, nhưng sau khi xem xét lại, số đủ tiêu chuẩn chỉ được 26%. Nhiều đảng bộ dự kiến đưa xét duyệt nhiều, nhưng kết quả đạt được rất thấp, hoặc chưa chọn được người nào có đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng. Vì trong số đó, có người chưa được thẩm tra, xác minh rõ về lý lịch; có người chưa thật sự có động cơ vào Đảng đúng đắn, sự giác ngộ về Đảng, về giai cấp chưa đầy đủ; hoặc có người chưa phải là những phần tử tiên tiến nhất, chưa trải qua thử thách đầy đủ; tình trạng thiếu sót về thủ tục hồ sơ cũng không phải không có.

Trong bước xét duyệt đối tượng kết nạp vào Đảng, nhất thiết chúng ta phải xem xét kỹ càng các mặt của toàn Thành bảo đảm tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng kết nạp đảng viên mới. Nhưng trước đó, nếu các công tác lập kế hoạch phát triển Đảng điều tra tuyên truyền bồi dưỡng, thử thách đối với từng người quần chúng tích cực không được làm một cách chủ động, thường xuyên mà chỉ sắp đến ngày kết nạp đảng viên mới, mới đem danh sách một số người lựa chọn ra xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng, và cuối cùng, không chọn được ai. Không thể coi như thế là thận trọng được mà chính là đã thiếu tích cực thường xuyên đề cao trách nhiệm làm công tác phát triển Đảng, trái với tư tưởng chỉ đạo của Trung ương về vấn đề nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới.

Trong địa phương chúng tôi, còn khá nhiều đảng bộ cơ sở ở xí nghiệp và ở các xã ngoại thành, trong cả hai đợt vừa qua, đã phạm vào thiếu sót này nên không kết nạp được một đảng viên mới nào, mặc dù ở đó cần thiết và có khả năng phát triển Đảng.

2- Coi trọng chỉ đạo đúng đắn phương hướng phát triển Đảng, tích cực, chủ động tạo điều kiện cho quần chúng đủ điều kiện vào Đảng

Trong một thành phố công nghiệp tập trung, phải đặc biệt chú trọng phát triển Đảng vào giai cấp công nhân, nhất là công nhân kỹ thuật, lành nghề, công nhân lâu năm và công nhân nhiều đời. Có làm được như vậy, mới có thể từng bước nâng cao tỷ lệ đảng viên xuất thân thành phần công nhân ở trong Đảng. Đương nhiên, đối với các thành phần khác, cũng không được xem nhẹ, nhất là đối với nông dân tập thể và trí thức xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, phải rất coi trọng những địa bàn cần thiết xem phát triển Đảng vào nơi nào, khâu nào thì có thể thiết thực nâng cao sức chiến đấu và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng. Nếu tùy tiện, ngại khó, “ăn sẵn”, thấy người nào nổi lên qua sản xuất, chiến đấu và có đủ điều kiện, là kết nạp vào Đảng, thì tuy có tăng thêm số lượng đảng viên, nhưng có thể vẫn không tác động nhiều đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Muốn thế, các đảng bộ phải phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình, tìm ra những khâu quan trọng và những khâu yếu, xem xét lực lượng đảng viên, quần chúng ở nơi đó, rồi đặt kế hoạch chủ động làm công tác phát triển Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp đó, phải có công phu tuyên truyền, bồi dưỡng, thử thách, kèm cặp từng người, thì sau một thời gian mới kết nạp những đảng viên đúng với yêu cầu và phương hướng được.

Trong đợt vừa qua, nhiều đảng bộ kết nạp ít đảng viên nhưng đã chú ý phát triển đúng hướng, như đảng bộ Cục công nghiệp 1, Cục công nghiệp 2, công ty gỗ, ngành giao thông vận tải, nhà máy đóng tàu Bạch Đằng. Hầu hết số đảng viên

mới được kết nạp đều là công nhân đang trực tiếp sản xuất ở những khâu trọng yếu. Ví dụ: Đoàn tàu đánh cá đã kết nạp được một kỹ sư phụ trách máy điện sản xuất đá ướp lạnh, một khâu then chốt trong hoạt động của nhà máy.

Ở ngoại thành, 80% số đảng viên mới là xã viên, hiện đang trực tiếp sản xuất ở đội sản xuất, như chi bộ Tiên Trà huyện An Thủy đã chú trọng kết nạp đảng viên mới vào một đội sản xuất lẻ ở giáp đê, hiện không có đảng viên nào. Tuy nhiên, hướng phát triển Đảng vào công nhân chưa được thực hiện thật tích cực. Trong đợt 19-5 số đảng viên mới xuất thân từ công nhân chiếm 47%, nhưng đợt này chỉ chiếm có 28% so với tổng số đảng viên mới. Tuy số lượng đảng viên mới được kết nạp trong các xí nghiệp công nghiệp địa phương có hơn chút ít, nhưng trong các xí nghiệp trung ương, số này giảm nhiều so với đợt trước. Ở khá nhiều cơ sở, khi lựa chọn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp vào Đảng chưa có ý thức rõ về phương hướng phát triển Đảng, nên kết quả là đã chọn người từ các khâu gián tiếp sản xuất hoặc những khâu chưa thật trọng yếu nhất trong đơn vị.

3- Xây dựng cho được nền nếp làm tốt công tác phát triển Đảng

Do quán triệt ý nghĩa, yêu cầu của đợt kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc, thủ tục đã được quy định, nhiều đảng bộ đã từng bước xây dựng nền nếp làm công tác phát triển Đảng. Việc bồi dưỡng, thử thách những người có điều kiện kết nạp vào Đảng được kỹ càng; việc thẩm tra, xét duyệt những người đó được tập thể các cấp uỷ làm một cách thận trọng. Các văn bản, thủ tục có đầy đủ. Nhiều nơi còn chú ý bồi dưỡng cho các đồng chí cấp uỷ viên, các tổ trưởng đảng bằng cách nghiên cứu lại chỉ thị số 121 của Trung ương về công tác phát triển Đảng và tổ chức việc trao đổi kinh nghiệm thực tế về công tác tuyên truyền, lựa chọn, bồi dưỡng đối tượng, vv...

Nhưng vì sao còn nhiều cơ sở đảng trong cả hai đợt không kết nạp được đảng viên mới nào? Vì sao khi xét duyệt kết nạp vào Đảng trong đợt vừa qua nhiều người trong số dự kiến được kết nạp vào Đảng đã không có đủ tiêu chuẩn, phải để lại? Nguyên nhân chính là vì nền nếp tiến hành thường xuyên công tác phát

triển Đảng chưa được thực hiện tốt, ngay từ khâu phân công đảng viên làm công tác này đã có thiếu sót. Có nhiều đảng viên được phân công phụ trách bồi dưỡng, giúp đỡ người có điều kiện kết nạp vào Đảng, nhưng đã không làm tốt, chỉ gặp gỡ họ qua loa, chỉ biết động viên họ cố gắng và gương mẫu trong sản xuất, chưa thường xuyên giáo dục nâng cao giác ngộ về Đảng, về giai cấp cho họ và giao công tác để thử thách họ. Thậm chí, có trường hợp, có đồng chí được phân công tuyên truyền, bồi dưỡng quần chúng, nhưng suốt mấy tháng không gặp riêng người đó lần nào. Trong việc thẩm tra, thường chỉ chú ý về quá khứ, coi nhẹ những vấn đề hiện nay. Hoặc trong lý lịch của một số người, có một điểm chưa được rõ ràng, đã thiếu đi sâu nghiên cứu, phát hiện mâu thuẫn và có biện pháp xác minh để kết luận rút khoát. Về thủ tục hồ sơ, nhiều cơ sở đảng làm một cách hình thức, vì cho là phiền phức, và để không biết kết hợp với các bước công tác mà xây dựng hồ sơ xét, nên thường là gần đến ngày xét duyệt mới làm một cách vội vàng, thiếu chu đáo.

4- Đề cao ý thức trách nhiệm của toàn thể đảng viên, trước hết là các cấp uỷ đảng đối với công tác phát triển Đảng; tổ chức quần chúng tham gia công tác phát triển Đảng một cách thiết thực

Công tác kết nạp đảng viên mới chỉ đạt được kết quả tốt, nếu toàn thể đảng viên, trước hết là các cấp uỷ đảng, thường xuyên quan tâm và có ý thức trách nhiệm cao về mặt này, khắc phục những tư tưởng ngại khó, giản đơn, cảm tình riêng, dễ dãi, hạ thấp tiêu chuẩn, hoặc cầu toàn, cho rằng trong đợt này, chỉ có thể kết nạp những người không có chút khuyết điểm nào, từ đó dẫn đến sợ trách nhiệm, không dám kết nạp một ai...

Mỗi đảng viên phải tìm mọi cách làm tốt công tác tuyên truyền phát triển Đảng theo sự phân công của chi bộ. Phải đi sát quần chúng mình phụ trách; vừa đề cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, vừa tự mình nâng cao chất lượng, nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm công tác quần chúng, để có thể giới thiệu được những người thật sự tiên tiến, có đủ tiêu chuẩn vào Đảng.

Các cấp uỷ phải có kế hoạch phát triển Đảng từng thời gian, có phân công, chỉ đạo cụ thể có kiểm tra đôn đốc thường xuyên, kịp thời rút kinh nghiệm và phổ biến những kinh nghiệm làm tốt công tác phát triển Đảng. Vừa qua, nhiều cấp uỷ, nhất là các huyện uỷ đã chú trọng phân công các đồng chí huyện uỷ viên phụ trách từng khu vực có trách nhiệm đôn đốc các đảng uỷ cơ sở, cũng như trực tiếp xem xét, thẩm tra những người có điều kiện kết nạp vào Đảng. Huyện uỷ Thuỷ Nguyên, An Hải, An Thụy đã huy động cán bộ của các ban tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra và lập thành các tổ đi xuống trực tiếp kiểm tra, giúp đỡ các xã. Nhiều đồng chí bí thư, phó bí thư đảng uỷ cục và đảng bộ ngành, như ở đảng bộ Cục công nghiệp 2, Cục quy hoạch và xây dựng, đã xuống cơ sở, xem xét, kiểm tra, góp ý kiến trực tiếp với đảng uỷ cơ sở về những trường hợp cụ thể, bảo đảm cho việc xét duyệt kết nạp người vào Đảng được chính xác.

Việc kết nạp đảng viên mới không phải chỉ được làm trong nội bộ tổ chức đảng, mà cần được quần chúng ngoài đảng tham gia nhận xét từ việc lựa chọn người để bồi dưỡng đưa vào Đảng đến việc tham gia ý kiến từng đối tượng trước khi chi bộ đảng xem xét và quyết định. Rất nhiều ý kiến của quần chúng ngoài Đảng đã giúp chi bộ hiểu sâu, và rõ hơn, bảo đảm cho chi bộ chọn được những người ưu tú được đại bộ phận quần chúng tín nhiệm và xứng đáng được vào Đảng. Các tổ chức quần chúng, đặc biệt là Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh ở nhiều nơi đã có kế hoạch nâng cao chất lượng đoàn viên và giới thiệu với chi bộ đảng những đoàn viên ưu tú có thể kết nạp vào Đảng.

Qua hai đợt kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh, đảng bộ Hải Phòng đã thu được kết quả bước đầu và đã có một số kinh nghiệm. Các tổ chức cơ sở đảng của chúng tôi sẽ chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch ngay từ đầu, nhất là thực hiện tốt khâu bồi dưỡng và thẩm tra người đưa vào Đảng, và có sự chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên của các cấp uỷ cấp trên, chắc chắn rằng những đợt kết nạp đảng viên mới sắp tới sẽ thu được kết quả tốt hơn.

Học tập tác phẩm “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới”

*Để phục vụ việc học tập tác phẩm “**Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới**” của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng, chúng tôi sẽ lần lượt đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng một số bài giới thiệu những vấn đề chính trong phần “**Đảng ta, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam**” của tác phẩm đó. Dưới đây là bài đầu trong loạt bài đó.*

B.B.T